



ประกาศเทศบาลตำบลรัชฎา
เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลรัชฎา
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๓)

ตามที่ เทศบาลตำบลรัชฎา ได้ประกาศสรรหาบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลรัชฎา จำนวน ๓ ตำแหน่ง ๔ อัตรา ซึ่งได้รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๗ - ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ กำหนดสอบคัดเลือกในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ และกำหนดสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ นั้น

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๐ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดภูเก็ต เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๗ เทศบาลตำบลรัชฎา จึงประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลรัชฎา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๓) รายละเอียดตามบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

คณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลรัชฎา กำหนดเงื่อนไข การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรไว้ ดังนี้

๑. การประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร ได้ประกาศเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนสูงที่สุดลงมาต่ำสุดตามลำดับ

๒. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรได้ตามประกาศนี้ให้ใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันที่ขึ้นบัญชีเว้นแต่มีการสรรหาและเลือกสรรในตำแหน่งเดียวกันอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก

๓. การสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้ ผู้ผ่านการเลือกสรรได้ตรวจสอบและรับรองตนเองเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัครสอบ ดังนั้น หากภายหลังตรวจสอบพบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ แม้ว่าจะเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรได้แล้ว หรือได้รับการแต่งตั้งแล้วก็ตาม เทศบาลตำบลรัชฎา โดยคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ และพิจารณาให้ยกเลิกการแต่งตั้งในกรณีที่ได้แต่งตั้งไปแล้ว

ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกของแต่ละตำแหน่ง มารายงานตัวเพื่อแจ้งความประสงค์เข้ารับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว ณ กองการศึกษา ชั้น ๓ เทศบาลตำบลรัชฎา ภายในวันอังคารที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ในการบรรจุและแต่งตั้งในครั้งนี้

ทั้งนี้ ผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างจะต้องผ่านการตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมือจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (กองพิสูจน์หลักฐานจังหวัดภูเก็ต) หากการตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมือไม่ผ่านคุณสมบัติ และได้ดำเนินการจัดจ้างไปก่อนแล้วนั้นให้ถือว่าการจัดจ้างได้สิ้นสุดลง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายนครินทร์ ยอแสงรัตน์)

นายกเทศมนตรีตำบลรัชฎา

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเทศบาลตำบลรัชฎา
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลรัชฎา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๓)

๑. ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู (พนักงานจ้างตามภารกิจ)

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - นามสกุล	หมายเหตุ
๑	๐๔	นางสาวสุนันท์ พรหมเพ็ชร	ให้ลำดับที่ ๑ - ๒ มารายงานตัว
๒	๐๓	นางสาวสุนิษา เนื้ออ่อน	
๓	๐๕	นางสาวอัฟชะฮ์ อะเร๊ะ	
๔	๐๑	นางสาวอัฟพูนัน สาเมาะ	
๕	๐๖	นางสาวสุนิษา พรหมฤทธิ์	

๒. ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) (พนักงานจ้างตามภารกิจ)

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - นามสกุล	หมายเหตุ
๑	๐๑	นางสาวสุธาภรณ์ หลงสัน	

๓. ตำแหน่ง คนงาน (พนักงานจ้างทั่วไป)

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - นามสกุล	หมายเหตุ
๑	๐๑	นางสาวเพลิน ชมหมี่	

หมายเหตุ:- ให้ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรมารายงานตัว ภายในวันอังคารที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ กองการศึกษา ชั้น ๓ เทศบาลตำบลรัชฎา หากไม่มารายงานตัว
ภายในเวลาที่กำหนดจะถือว่าท่านสละสิทธิ์